



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง  
ผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ในท้องที่อำเภอไทรน้อย อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมได้ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด สำนักงานเทศบาลและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) โดยให้ทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ([www.nont-pro.go.th](http://www.nont-pro.go.th)) ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด สำนักงานเทศบาลและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ([www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th)) ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ คำร้องดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการแห่งท้องถิ่นนั้น และเกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาของท้องถิ่นที่วางผังเมืองรวมเท่านั้น

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พันตำรวจเอก 

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี